



## ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

### เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน ๑ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก)
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และเมื่อรายงานตัวแล้วให้รออยู่ภายในสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และทยอยเรียกตัวเข้าไปรับการสัมภาษณ์

#### ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถนำตัวอย่างผลงานการส่งเสริมการตลาด Online ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว พร้อมแนบ Link ผลงาน ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลรายการ Catalog ผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมแนบ Link ผลงาน ตัวอย่างการจัดทำ Video Clip ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่เกิน ๒ นาที พร้อมแนบ Link ผลงาน มานำเสนอในวันสัมภาษณ์ได้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว ก็จะไม่มีการแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่

โดยให้มารายงานตัวเวลา ๑๓.๔๕ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๑๙ ซอย ๑ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสุกานดา แสงวงศ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ

ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่

แนบท้ายประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สอบวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

.....

ลำดับ	เลขประจำตัว	ชื่อสกุล
๑	๐๐๑	นางสาวสุลิสสา อินตะนะมา